



## สรุปแนวโน้มธุรกิจ

### “โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ และนักธุรกิจ/ในภาคใต้”

ไตรมาส 2 ปี 2552

การสำรวจข้อมูลจากผู้ประกอบการในภาคใต้ ไตรมาส 2 ปี 2552 จำนวน 63 ราย<sup>1</sup> ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ชุมพร ระนอง กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยาง 7 ราย ปาล์มน้ำมัน 5 ราย ประมง 8 ราย การท่องเที่ยว 14 ราย การค้า 10 ราย อสังหาริมทรัพย์ 11 ราย สถาบันการเงิน 7 ราย และสำนักงานแรงงาน 1 ราย สรุปประเด็นสำคัญ ได้ดังนี้

#### ภาพรวม

ในไตรมาส 2 ปี 2552 เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา ชุมพร ระนอง กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และ สุราษฎร์ธานี ยังอยู่ในภาวะหดตัว โดยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก ทำให้ราคายางพาราและปาล์มน้ำมันอยู่ในระดับต่ำ อีกส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองและการปิดสนามบิน ทำให้การท่องเที่ยวทั้งทางฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง การบริโภคและการลงทุนหดตัวลง อย่างไรก็ตาม จากการที่ภาวะตลาดการเงินของโลกเริ่มคลี่คลาย

<sup>1</sup> เดือนเมษายน 3 ราย พฤษภาคม 13 ราย มิถุนายน 47 ราย

ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศจีนที่ยังขยายตัวดี และผลจากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคายางและปาล์มน้ำมันพืชเศรษฐกิจหลักของภาคได้ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน และทำให้การส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนเริ่มมีมากขึ้น ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยและระดับราคาสินค้าที่อยู่ในระดับต่ำ รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐที่ออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบายเรียนฟรี นโยบายเช็คช่วยชาติ สามารถช่วยกระตุ้นการอุปโภคบริโภคของประชาชนได้ระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ยอดการจำหน่ายรถยนต์ไฮบริดได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน

ส่วนการจ้างงานยังไม่มีการปลดคนงาน แต่มีผู้ประกอบการบางราย เช่น กิจการโรงแรมที่ลดเวลาทำงานลง ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ค่อนข้างระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ และมีอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ปรับตัวสูงขึ้นบ้าง แต่ยังอยู่ในระดับต่ำและยังไม่น่ากังวล

สำหรับแนวโน้มในไตรมาส 3 ปี 2552 คาดว่าเศรษฐกิจ มีแนวโน้มทรงตัวหรือปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าเล็กน้อย เนื่องจากราคาพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะปาล์มน้ำมันราคาดีขึ้น ประกอบกับการส่งออกยางพารา ไม้ยางพาราและอาหารแช่แข็งคาดว่าจะมีแนวโน้มดีขึ้น รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีต่อเนื่อง น่าจะส่งผลให้การบริโภคปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนยังไม่มีสัญญาณการฟื้นตัว รัฐบาลจึงควรกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ

## การบริโภค

ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ตามราคาพืชผล การเกษตรที่ลดลง และภาวะการท่องเที่ยวที่อยู่ในภาวะซบเซา จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และปัญหาการเมืองภายในประเทศและผลกระทบต่อเนื่องมาจากการปิดสนามบิน ทำให้ยอดการจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าอุปโภคบริโภค ลดลงจากระยะเดียวกัน ปีก่อนประมาณร้อยละ 20-30 อย่างไรก็ตาม นับจากปลายเดือนเมษายนเป็นต้นมา ยอดการจำหน่ายรถยนต์เริ่มปรับตัวดีขึ้น

## การลงทุน

การลงทุนด้านการก่อสร้างชะลอตัวลงมาก โดยเฉพาะในจังหวัดที่เศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ต กระบี่ และ สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) การก่อสร้างโรงแรมใหม่และที่อยู่อาศัยซึ่งเคยขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยที่เกาะสมุยไม่มีการก่อสร้างโรงแรมใหม่เพิ่มขึ้น ส่วนที่ยังมีการก่อสร้างเป็นโครงการเดิมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ส่วนจังหวัดที่โครงสร้างเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การสร้างบ้านอยู่อาศัยชะลอตัวลงไม่มากนัก และเป็นการก่อสร้างบ้านที่มีมูลค่าไม่สูงมาก หรือเป็นการปรับปรุงต่อเติม ส่วนการลงทุนใหม่และการขยายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อยู่ในภาวะชะลอตัว

## การส่งออก

ในไตรมาสที่ 2 การส่งออกหดตัว มูลค่าการส่งออกยางพารา แปรรูปลดลงมาก เนื่องจากความต้องการซื้อจากตลาดต่างประเทศลดลง ตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 3 ของปี 2551 ปัจจุบันความต้องการซื้อหลักมาจาก ประเทศจีน โดยธุรกิจบางแห่งปรับตัวโดยการเปิดสาขาที่ประเทศจีน ทำให้ สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย โดยเฉพาะลูกค้ารายย่อยที่มีจำนวนมาก สำหรับ ดูมมืออย่างสังเคราะห์ปรับตัวดีขึ้น ตามความต้องการของตลาดหลัก คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นที่เน้นคุณภาพ ของสินค้าเป็นสำคัญ ด้านไม้ยางพารา ปรับตัวดีขึ้นตามความต้องการของ ประเทศจีนเป็นหลัก ในขณะที่การส่งออกไม้ปาร์ติเกิ้ล (PB) และไม้ ไฟเบอร์บอร์ดไปเกาหลีปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน ส่วนการส่งออกน้ำมันปาล์มมี น้อยมาก เนื่องจากราคาในประเทศสูงกว่าราคาต่างประเทศ ทำให้ ผู้ประกอบการหันมาจำหน่ายในประเทศ ด้านการส่งออกอาหารแช่แข็งและ แปรรูปปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า

## อุปทาน

- **เกษตร** ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมัน ลดลง เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน และคาดว่าผลผลิตยางพารา และปาล์มน้ำมันในปี 2552 มีแนวโน้มลดลงจากปี 2551 ส่วนราคาเริ่ม ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมัน ทั้งนี้ปัจจัยที่ ทำให้ราคายางดีขึ้น เกิดจากการซื้อเพื่อชดเชยสต็อกยางของผู้ใช้ยางใน ตลาดโลกที่ลดลงมาก รวมถึงการเก็งกำไรในสินค้าโภคภัณฑ์ของนักลงทุน

และราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนปาล์มน้ำมัน เนื่องจากผลผลิตออก  
น้อยจึงมีวัตถุดิบไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงงาน และทำให้  
เกษตรกรสามารถขายผลปาล์มได้ในราคาที่ดีขึ้น

- **อุตสาหกรรม** กำลังการผลิตของโรงงานแปรรูปยางพาราไม่  
สูงมากนัก เนื่องจากวัตถุดิบออกสู่ตลาดน้อย ผลผลิตของยางแท่งและยาง  
แผ่นรมควันซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตยางล้อรถยนต์ลดลง ตาม  
ความต้องการจากต่างประเทศ ส่วนหนึ่งเนื่องจากตลาดผู้นำเข้ายางแผ่น  
รมควัน (ญี่ปุ่น) ชะลอตัว ประกอบกับช่วงที่ผ่านมา ราคาน้ำยางสดและ  
ราคายางแผ่นดิบต่างกันไม่มาก ทำให้เกษตรกรนิยมขายยางในรูปของน้ำยาง  
มากกว่านำมาแปรรูปเป็นยางแผ่นดิบ ส่งผลให้ผลผลิตน้ำยางขึ้นซึ่งใช้ใน  
อุตสาหกรรมถุงมือยางขายตัว ด้านปาล์มน้ำมันในช่วงไตรมาส 2 โรงงาน  
ใช้กำลังการผลิตร้อยละ 50 เนื่องจากปริมาณวัตถุดิบน้อย โดยกำลังการผลิต  
ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนประมาณร้อยละ 20 – 30 ด้านอาหารทะเล  
คำสั่งซื้อดีกว่าไตรมาสเดียวกันปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า โดยเริ่มมีคำสั่ง  
ซื้อเข้ามาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมีต่อเนื่องจนถึงเดือนพฤศจิกายน เพื่อ  
เตรียมสินค้าไว้รองรับเทศกาลคริสต์มาสช่วงปลายปี

- **การท่องเที่ยว** อยู่ในภาวะหดตัวทั้งในแถบฝั่งอันดามัน  
(จ.ภูเก็ต) และฝั่งอ่าวไทย (อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี) โดยนักท่องเที่ยว  
ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนประมาณร้อยละ 20 – 30 ทั้งนี้นักท่องเที่ยว  
ทางฝั่งอันดามันจะลดลงในอัตราที่สูงกว่าทางฝั่งอ่าวไทย เนื่องจากทางฝั่ง  
อันดามันมีนักท่องเที่ยวชาวเอเชีย เช่น จีน ใต้หวันและเกาหลี ซึ่งในปี  
นี้เดินทางเข้ามาลดลงมาก ในขณะที่ทางเกาะสมุยมีนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไม่

มากนัก โรงแรมส่วนใหญ่หันมาเน้นตลาดในประเทศมากขึ้นและใช้กลยุทธ์การลดราคาห้องพักและบริการ รวมทั้งจัดโปรโมชั่นต่าง ๆ เช่น พัก 4 คืน ฟรี 1 คืน หรือ พัก 5 ห้อง ฟรี 1 ห้อง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังปรับกลยุทธ์การขายห้องพักผ่านทางอินเทอร์เน็ตแทนการขายผ่านตัวแทนมากขึ้น ซึ่งทำให้การตั้งราคาขายมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

#### **ต้นทุน ราคาสินค้า และสัดส่วนผลกำไร**

ราคาสินค้าส่วนใหญ่ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้น และบางรายการมีการปรับราคาลดลงจากปีก่อน เช่น ราคาสินค้าการเกษตรและราคาห้องพักของโรงแรม ราคาอาหารตามแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น ส่วนต้นทุนของภาคอสังหาริมทรัพย์ลดลง จากราคาวัสดุที่ลดลง เช่น เหล็ก ปูน และราคาน้ำมัน ขณะที่ต้นทุนการดำเนินงานต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากต้นทุนคงที่อันเนื่องมาจากกำลังการผลิตและยอดขายที่ลดลง ต้นทุนของสินค้าที่เพิ่มขึ้นไม่สามารถผลักภาระไปให้กับลูกค้าได้ เนื่องจากกำลังซื้อของลูกค้าลดลง และจะมีผลต่อยอดขายซึ่งส่งผลให้กำไรโดยรวมลดลง

#### **แรงงาน และภาวะการจ้างงาน**

การจ้างงานโดยรวมในภาคใต้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำไม่มาก เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารทะเล แปรรูปยางพารา และปาล์มน้ำมัน ยังคงมีความต้องการแรงงานไม่มีฝีมือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนแรงงาน ในภาคการท่องเที่ยวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวลง ผู้ประกอบการยังไม่มีนโยบายลดพนักงานลง แต่จะใช้วิธีลดจำนวนวันหรือชั่วโมงการทำงานลง เพื่อรักษาพนักงานที่มีความชำนาญ

ไว้ และไม่ต้องฝึกรูปพนักงานใหม่เมื่อธุรกิจมีความต้องการ  
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานบางประเภท ได้แก่ ช่างเชื่อม  
ช่างกลึง และไกด์ท้องถิ่น

### สถาบันการเงิน

สินเชื่อขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง ธนาคารระมัดระวังในการปล่อย  
สินเชื่อมากขึ้น โดยจะเน้นให้สินเชื่อกับลูกค้ารายเก่าที่เครดิตดีเป็นสำคัญ  
ส่วนลูกค้ารายใหม่จะพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ สินเชื่อที่ชะลอตัวลง  
มากได้แก่ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อการผลิตของโรงงานแปรรูปยาง  
(ราคายางลดลงมาก ทำให้ความต้องการใช้สินเชื่อลดลง) ด้านการชำระหนี้  
มีการผัดผ่อนชำระหนี้เพิ่มขึ้นบ้าง จากกลุ่มลูกค้าธุรกิจโรงแรมรวมทั้งสินเชื่อ  
เช่าซื้อรถยนต์ แต่อัตราการผัดผ่อนยังอยู่ในระดับต่ำและยังไม่น่ากังวล โดยที่  
ธนาคารมีการติดตามดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด และบางธนาคารได้ตั้งสายงาน  
เพื่อติดตามดูแลโดยเฉพาะ มีการออกพบลูกค้าและปรับปรุงเงื่อนไขการผ่อน  
ชำระ โดยให้ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย หรือยืดระยะเวลาในการผ่อนชำระ  
ออกไป ทั้งนี้ คาดว่าการให้สินเชื่อโดยรวมจะชะลอตัวลงตามภาวะ  
เศรษฐกิจ

ด้านเงินฝากขยายตัวเพียงเล็กน้อย เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่  
ในระดับต่ำ ไม่จูงใจให้ประชาชนออมเงินมากนัก เงินฝากที่อำเภอเกาะสมุย  
จ.สุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ตลดลง เนื่องจากภาวะการท่องเที่ยวชบเซา  
ธนาคารไม่มีการแข่งขันด้านอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เนื่องจากมีสภาพคล่อง  
สูง และธนาคารปรับตัวไปหารายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการมากขึ้น

ส่วนเศรษฐกิจภาค สำนักงานภาคใต้  
มิถุนายน 2552